

THÔNG TIN KHOA HỌC

HỘI THẢO QUỐC TẾ:

**TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG**

Trong các ngày từ 12 đến 15 tháng 2 năm 2009 tại Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Viện Triết học (thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) đã phối hợp với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Hội hành động vì sự phát triển con người Thiên Chúa giáo Đức (Misereor) tổ chức Hội thảo quốc tế: *Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường*. Tham dự và chủ trì Hội thảo có GS. TS Đỗ Hoài Nam - Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. PGS. TS. Phạm Văn Đức - Viện trưởng Viện Triết học, ông Hoàng Văn Kế - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, GS. Joseph Sayer - Tổng Giám đốc MISEREOR, GM. Nguyễn Chí Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, GS. Trần Văn Đoàn - Chủ tịch Hội các nhà triết học Kitô giáo Châu Á. Đồng đạo các nhà khoa học, các chức sắc Công giáo trong nước và quốc tế đã tham gia trình bày báo cáo khoa học và thảo luận tại Hội thảo. Với gần 100 báo cáo khoa học gửi tới Hội thảo, sau phiên toàn thể với chủ đề: *Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Lí luận và thực tiễn*, các học giả đã tham luận tại các phiên chuyên đề như: *Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Trách nhiệm doanh nghiệp và các vấn đề xã hội; Trách nhiệm xã hội của Nhà nước; Trách nhiệm xã hội của các tổ chức xã hội; Làm thế nào để mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội*.

Tham luận tại phiên toàn thể, TS. Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh đã trình bày báo cáo với tiêu đề: *Quan điểm Công giáo về trách nhiệm của Giáo hội trước các vấn đề xã hội*. Tác giả đặt vấn đề: Tại sao Giáo hội Công giáo lại lên tiếng về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị? Sứ mạng của Giáo hội Công giáo lại chẳng phải là sứ mạng thiêng liêng sao? Khi can thiệp vào các vấn đề xã hội như thế, liệu Giáo hội Công giáo có thi hành đúng chức năng của mình không? Có gây tranh chấp với chính quyền dân sự không? Phải làm gì để giải quyết? Và để giải quyết các vấn đề này, tác giả đã bàn đến hai chủ đề, một là, Mối tương quan giữa sứ mạng của Giáo hội Công giáo và trách nhiệm đối với các vấn đề xã hội; Hai là, Tương quan giữa Giáo hội và chính quyền trong những vấn đề xã hội. Từ những phân tích của mình, GM. Nguyễn Văn Khảm đi tới một vài kết luận sau:

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam lấy vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng của người dân Việt Nam làm vui mừng và hi vọng, ưu sầu và lo lắng của chính mình và không có gì là của con người mà không gieo âm hưởng trong lòng Giáo hội. Trong những năm qua, ý thức đó đã thúc đẩy Giáo hội góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong khuôn khổ pháp luật cho phép, và còn muốn góp phần nhiều hơn nữa trong tương lai. Đồng thời, Giáo hội cũng ý thức rằng để góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, Giáo hội cần tiến hành cuộc đối thoại đa diện: Đối thoại với chính quyền là những người có trách nhiệm tổ chức, ổn định và xây dựng xã hội; Đối thoại với các tôn giáo vốn là nền móng những giá trị đạo đức của dân tộc; Đối thoại với văn hoá dân tộc là nguồn của những giá trị nhân văn đích thực và ngày nay đang có nguy cơ bị xói mòn; Đối thoại với con người, nhất là người nghèo vốn vẫn chiếm đa số trong cộng đồng dân tộc... Giáo hội cũng ý thức rằng đây không phải là cuộc đối thoại dễ dàng, nhưng coi đó là con đường tốt nhất phải đi để xây dựng sự hợp tác chân thành và đích thực nhằm xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn và xứng đáng với phẩm giá con người hơn.

Liên quan đến vấn đề tôn giáo và trách nhiệm xã hội còn có một số báo cáo của các nhà khoa học và các chức sắc Công giáo như: *Trách nhiệm xã hội của truyền thông theo nhãn quan Kitô giáo của Vương Đình Chử; Đạo đức và trách nhiệm xã hội của GM. Bùi Văn Độc; Cái nhìn và tâm tư của nữ tu trước xã hội của Nữ tu Trần Thị Quỳnh Giao; Trách nhiệm của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường (quan điểm của Giáo hội Công giáo) của TS. Đỗ Minh Hợp; Khoan dung – trách nhiệm của cộng đồng chính trị và tôn giáo trong việc củng cố khối đoàn kết, đồng thuận xã hội của PGS. TS. Hoàng Minh Đô; Vai trò của Giáo hội Công giáo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay của PGS. TS. Nguyễn Đức Lữ; Trách nhiệm xã hội của Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường của LM. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn; Phật giáo với trách nhiệm dân tộc trong lịch sử và hiện nay của TS. Hoàng Thị Thơ, v.v...*

Phát biểu tổng kết, GS. TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam đánh giá cao sự thành công của Hội thảo lần này, coi đây là điển hình của sự hợp tác có hiệu quả giữa Viện Triết học thuộc Viện KHXH Việt Nam với Hội đồng Giám mục Việt Nam và tổ chức MISEREOR của Liên bang Đức. Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam Võ Khánh Vinh đã thông báo quyết định của Lãnh đạo Viện KHXH Việt Nam nâng cấp mối quan hệ hợp tác khoa học với MISEREOR lên mức Viện KHXH Việt Nam và giao cho Viện Triết học làm cơ quan đầu mối chủ trì các quan hệ hợp tác khoa học giữa Viện KHXH Việt Nam với Hội đồng Giám mục Việt Nam và MISEREOR.

PV.